

KẾ HOẠCH

**Thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Tỉnh ủy,
về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa X)
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.**

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 14/10/2008 của Ban Chấp hành Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, UBND tỉnh đề ra kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu chung:

- Cùng với các cấp ủy đảng, tổ chức chính trị- xã hội tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên Kiên Giang giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, trách nhiệm với cộng đồng; có năng lực và bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có tri thức, sức khỏe, kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động tập thể, trở thành những công dân tốt của đất nước.

- Cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học- công nghệ tiên tiến, vươn lên ngang tầm thời đại. Hình thành một lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; phấn đấu cho mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; góp phần to lớn vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sánh vai với các nước tiên tiến trên thế giới.

- Thường xuyên chăm lo, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để thanh niên học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; được học tập, có việc làm, nâng cao thu nhập, có đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh.

2. Mục tiêu chủ yếu từ nay đến năm 2010:

a. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan chuyên môn liên quan đến lứa tuổi thanh niên. Tập trung nguồn lực để thực hiện các chương trình, dự án về công tác thanh niên, nhất là đào tạo nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, hưởng thụ văn hóa, vui chơi, giải trí cho thanh niên.

b. Tập trung nguồn lực, thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Hình thành nhận thức đúng đắn của thanh niên về nghề nghiệp, việc làm, nâng cao tính chủ động của thanh niên trong tìm kiếm việc làm; tạo thêm nhiều việc làm mới cho thanh niên, phấn đấu hàng năm giải quyết việc làm ổn định cho hơn 26 ngàn lao động, trong đó có 80% trong độ tuổi thanh niên có việc làm ổn định; giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên thành thị và tăng tỷ lệ thời gian sử dụng lao động của thanh niên khu vực nông thôn. Phấn đấu đến 2010, có 23- 25% lao động trong tỉnh được đào tạo nghề, trong đó số lao động trong độ tuổi thanh niên chiếm 40%. Giảm đến mức thấp nhất hộ nghèo trong thanh niên.

c. Cùng với các cấp ủy Đảng, Đoàn thanh niên tăng cường phát triển, xây dựng, tạo sự chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt động Đoàn, Hội; đồng thời đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, khoa học- kỹ thuật và bố trí, sử dụng tốt cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:

1. Phối hợp tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân để xây dựng thế hệ thanh niên có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh chính trị và quyết tâm hành động góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa:

- Tăng cường bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cho thanh niên, đổi mới phương thức giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thường xuyên phổ biến kiến thức nhằm nâng cao nhận thức của thanh niên về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử của dân tộc, của Đảng bộ và quê hương Kiên Giang... tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của thanh niên.

- Phối hợp xây dựng chuẩn mực đạo đức và định hướng giá trị mới cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Coi trọng giáo dục thanh niên trong hoạt động thực tiễn và các phong trào thi đua yêu nước. Hỗ trợ xây dựng các chuyên mục về thanh niên và công tác thanh niên; đưa các nội dung giáo dục, gương thanh niên điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Định kỳ hàng năm gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với thanh niên để chủ động nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của thanh niên; thông tin tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh cho thanh niên; định hướng về nội dung, hình thức, phương pháp học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành cho thanh niên; đồng thời kịp thời đấu tranh, tuyên truyền, làm rõ các âm mưu, luận điệu sai trái, giúp thanh niên hiểu và tích cực đấu tranh với âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

2. Đẩy mạnh công tác giáo dục và đào tạo, tạo cơ hội cho thanh niên được học tập, nâng cao trình độ, tri thức và kỹ năng; quan tâm đào tạo lao động trẻ, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống thanh niên:

- Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục- đào tạo và dạy nghề; xây dựng cho thanh niên tinh thần, ý chí không ngừng học tập nâng cao trình độ mọi mặt và xây dựng nếp học tập thường xuyên cho thanh niên; khắc phục có hiệu quả tình trạng học sinh bỏ học, giữ vững đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo

dục trung học cơ sở, phấn đấu đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học phổ thông sau năm 2015. Phấn đấu nâng tỷ lệ học sinh trung học phổ thông trong độ tuổi lên 50% và trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng từ 25% trở lên, nâng tỷ lệ bình quân sinh viên đại học, cao đẳng trên 1 vạn dân lên 120 sinh viên.

- Nâng cao trình độ nghề nghiệp cho thanh niên, trước hết là phổ cập nghề cho lao động phổ thông, đặc biệt là ở nông thôn; xây dựng định hướng nghề nghiệp đúng đắn cho thanh niên, đảm bảo 100% thanh niên học sinh phổ thông trung học được giáo dục hướng nghiệp. Phối hợp tổ chức tuyên truyền, tư vấn cho thanh niên và xã hội về nghề nghiệp, việc làm bằng nhiều hình thức như "Hội chợ việc làm", "Ngày hội tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu việc làm", ưu tiên thanh niên khuyết tật, thanh niên nghèo, dân tộc không có đất sản xuất, thanh niên là bộ đội xuất ngũ, thanh niên hoàn lương tiến bộ; khuyến khích thanh niên đi lao động có thời hạn ở nước ngoài. Tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần kích tế đầu tư sản xuất kinh doanh để tạo ra nhiều chỗ làm việc mới; đồng thời hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học- kỹ thuật cho thanh niên nông thôn. Biểu dương, tôn vinh thanh niên làm kinh tế giỏi. Phấn đấu giảm đến mức thấp nhất tình trạng thiếu việc làm ở thanh niên và hộ nghèo trong thanh niên.

- Quan tâm, tập trung đào tạo hình thành nguồn nhân lực khoa học- công nghệ có chất lượng cao, nhất là công nghệ thông tin, công nghệ mới đáp ứng yêu cầu của kinh tế tri thức, tạo mũi nhọn phát triển kinh tế, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh. Nâng cấp mở rộng hệ thống mạng lưới đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh: Đại học Kiên Giang, Cao đẳng Cộng đồng, Cao đẳng Y tế, Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề du lịch và dịch vụ tại Phú Quốc, 04 Trung tâm dạy nghề tại 04 khu vực và 14 Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề tại 14 huyện, thị xã, thành phố. Tập trung đầu tư xây dựng và trang bị cơ sở vật chất cho Trung tâm Dạy nghề thanh niên.

- Nghiên cứu xây dựng các chính sách khuyến khích xã hội hóa các hình thức đào tạo, dạy nghề gắn với nhu cầu của địa phương, thị trường lao động trong và ngoài nước. Quan tâm đào tạo, khuyến khích thanh niên học các ngành, nghề mà tỉnh có thế mạnh và định hướng phát triển trong tương lai: nông lâm thủy sản, vật liệu xây dựng, du lịch, công nghệ thông tin, tài chính, thương mại. Xây dựng các chương trình, dự án cụ thể về phát triển kinh tế xã hội, giao cho Đoàn Thanh niên phụ trách; tích cực hỗ trợ cho Đoàn Thanh niên triển khai thực hiện có hiệu quả dự án Làng thanh niên lập nghiệp tại xã Kiên Bình (Kiên Lương) và mô hình trang trại thanh niên tại vùng tứ giác Long Xuyên; đồng thời tạo điều kiện cho Tỉnh Đoàn triển khai thực hiện Đề án của Trung ương Đoàn xây dựng 1000 điểm tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ và internet cho thanh niên nông thôn và miền núi.

- Bổ sung, hoàn thiện chính sách thu hút cán bộ trẻ, sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về công tác ở cơ sở. Thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn đi học. Tạo cơ chế, chính sách công bằng, thuận lợi để mọi tài năng trẻ đều được tham gia phát triển địa phương; đồng thời tạo điều kiện cho thanh niên tiếp tục học ở bậc cao hơn; lựa chọn cán bộ

trẻ, ưu tú có trình độ đưa đi đào tạo sau đại học ở nước ngoài. Có bước đột phá trong việc bố trí, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ trong độ tuổi thanh niên ở các cấp.

3. Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát triển toàn diện:

- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Xây dựng chính đồn Đảng, "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ" gắn với xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật, tạo môi trường chính trị và đạo đức lành mạnh, củng cố niềm tin cho thanh niên phát triển toàn diện. Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc tạo chuyển biến tích cực trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội (nhất là ma túy, mại dâm, cờ bạc, mê tín dị đoan), an toàn giao thông, bảo vệ môi trường sống..., góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hình thành lối sống văn hóa trong thanh niên.

- Tăng cường quản lý văn hóa, xử lý nghiêm các sai phạm, kịp thời ngăn chặn các ảnh hưởng không lành mạnh tác động xấu đến thanh niên, nhất là internet và các phương tiện thông tin đại chúng khác. Cùng với việc có chính sách khuyến khích để các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa- thể thao, phát triển các loại hình giải trí lành mạnh cho thanh niên. Tập trung xây dựng nếp sống văn hóa trong thanh niên, nhất là những tiêu chí xây dựng nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội; phấn đấu có 100% hộ thanh niên đăng ký và được công nhận gia đình văn hóa. Tăng cường đầu tư xây dựng và nhân rộng mô hình nông thôn mới, tạo điều kiện cho Đoàn Thanh niên xây dựng Đảo thanh niên ở Thổ Chu theo chỉ đạo của Trung ương Đoàn.

- Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục về vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong nâng cao chất lượng dân số, hôn nhân và xây dựng gia đình hạnh phúc, biết chăm lo và nâng cao sức khỏe bản thân; chú trọng giáo dục tiền hôn nhân, kiến thức và kinh nghiệm sống cho thanh niên. Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về dân số, chăm sóc sức khỏe, phòng chống HIV/AIDS trong thanh niên.

- Đẩy mạnh xã hội hóa các phong trào thể dục, thể thao quần chúng, huy động và tạo điều kiện để thanh niên luyện tập thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe; phấn đấu đến 2010 có trên 60% thanh niên, 80% học sinh và 95% sinh viên thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao

4. Tích cực phối hợp xây dựng Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đội dự bị tin cậy của Đảng.

- Tạo điều kiện cho các hoạt động phong trào, cuộc vận động do Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức, phát động nhằm nâng cao sức hấp dẫn, tính thiết thực của Đoàn, tạo môi trường giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, khơi dậy và phát huy tính xung kích của tuổi trẻ; phối hợp phát hiện, xây dựng và nêu gương các điển hình thanh niên tiên tiến, có ý chí rèn luyện, tinh thần cống hiến, có đạo đức, lối sống văn minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Bảo đảm vai trò nòng cốt của Đoàn Thanh niên trong xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên

gắn với đa dạng các hình thức tập hợp thanh niên, đáp ứng nhu cầu phát triển thanh niên trong quá trình đổi mới, hội nhập.

- Tạo mọi điều kiện để Đoàn huy động, tổ chức cho thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.

- Cùng với các cấp ủy đảng quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn, hội gắn tạo nguồn quy hoạch, chính sách bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Đoàn với quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong cả hệ thống chính trị, để đảm bảo có đội ngũ cán bộ đoàn, hội thực sự có trình độ, năng lực, tâm huyết, có khả năng vận động quần chúng, thực sự tiêu biểu, là thủ lĩnh thanh niên. Đồng thời quan tâm chăm lo Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; tích cực bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

- Quan tâm và tạo mọi điều kiện cho đoàn, hội mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế với các tổ chức thanh niên các nước, nhất là các tỉnh, thành thuộc Vương quốc Campuchia.

5. Tăng cường và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên:

- Trên cơ sở củng cố, kiện toàn Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam ở trung ương; đề nghị Tỉnh Đoàn làm tham mưu, giúp UBND tỉnh thành lập và xây dựng quy chế của Hội đồng công tác thanh niên của tỉnh, để làm nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh; nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh niên theo lĩnh vực, địa bàn theo sự phân công, phân cấp của Chính phủ.

- Tạo điều kiện cho Đoàn Thanh niên tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội của Đoàn, các tổ chức thanh niên đối với việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên. Thực hiện tốt Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo điều kiện để thiếu nhi phát triển toàn diện, trở thành những thanh niên tốt.

- Tập trung chỉ đạo và thực hiện hoàn thành các mục tiêu của Chương trình thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ của tỉnh Kiên Giang; xây dựng Chương trình thực hiện Chiến lược đến năm 2020, gắn với các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Để thực hiện tốt Kế hoạch này, UBND tỉnh phân công các sở, ban ngành và các tổ chức chính trị- xã hội phối hợp tổ chức thực hiện, như sau:

1. Đề nghị Tỉnh Đoàn chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương có liên quan là cơ quan thường trực, làm tham mưu, giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện và kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch này; nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên tham gia vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong từng thời kỳ, giai đoạn. Giúp UBND tỉnh tổ chức sơ kết giai đoạn 1 và đến năm 2010 tổng kết Chương trình số 50/CTr-UBND ngày 14/12/2005 của UBND tỉnh, về thực hiện Chiến lược

phát triển thanh niên đến năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; trong khi chưa thành lập được Hội đồng công tác thanh niên của tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính căn cứ vào Kế hoạch và Chương trình thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên của tỉnh đến năm 2010, tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh bố trí kinh phí và lồng ghép cho Đoàn Thanh niên phối hợp, tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

3. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Tỉnh Đoàn, Hội liên hiệp Thanh niên tỉnh và các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình giảm nghèo; lao động việc làm- xuất khẩu lao động; vay vốn từ quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm... Tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh triển khai xây dựng các trường, trung tâm dạy nghề trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch, nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo; phối hợp thực hiện công tác phòng chống tệ nạn xã hội, đặc biệt trên lĩnh vực cai nghiện, phục hồi trong thanh thiếu niên.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành triển khai tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển thanh niên trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và các phòng chống tệ nạn xã hội trong học đường...

5. Sở Y tế triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; tăng cường công tác tuyên truyền để thay đổi hành vi và nhận thức về phòng chống HIV/AIDS và các dịch bệnh nguy hiểm trong thanh niên.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công nghiệp đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, khuyến nông, khuyến công trong thanh niên; nghiên cứu, xây dựng các mô hình dự án phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong thanh niên.

7. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh kịp thời điều chỉnh, bổ sung các chế độ, chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong thanh niên. Đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trẻ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và có bản lĩnh chính trị, góp phần nhanh chóng hình thành đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, khoa học kỹ thuật trẻ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh truyền hình và báo Kiên Giang tăng cường công tác thông tin, truyền thông, giáo dục cho thanh thiếu niên; kịp thời đưa tin biểu dương những gương điển hình tiên tiến trong thanh niên; xây dựng các thiết chế văn hóa và phong trào thể dục- thể thao ở cơ sở; đẩy mạnh cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", phòng chống tệ nạn xã hội và ngăn chặn kịp thời các văn hóa phẩm phản động, đồi trụy, độc hại, đặc biệt là trên mạng internet.

9. Công an tỉnh; Tỉnh Đội; BCH Bộ đội biên phòng tỉnh tăng cường thực hiện bài trừ tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm; phát huy vai trò của thanh niên trong công tác bảo vệ an ninh, quốc phòng; đấu tranh bảo vệ thanh thiếu niên trước mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các phần tử xấu.

10. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố: căn cứ vào kế hoạch, Chương trình thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; gắn kế hoạch này với các chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn. Định kỳ hàng năm và kết thúc từng giai đoạn có kiểm điểm đáng giá kết quả thực hiện.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội phối hợp cùng các sở, ban ngành, địa phương cùng cấp tham gia triển khai thực hiện và thực hiện tốt vai trò phản biện của mình trong thực hiện kế hoạch.

Căn cứ vào Kế hoạch này, các sở ngành, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ của mình nhanh chóng xây dựng xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 14/10/2008 của Ban Chấp hành Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời tăng cường công tác tổ chức, kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch.

Các sở, ban ngành; huyện, thị xã, thành phố tiến hành tổ chức sơ kết giai đoạn 1 và năm 2010 tổng kết Chương trình số 50/CTr-UBND ngày 14/12/2005 của UBND tỉnh; sơ kết giai đoạn 1 thực hiện Chương trình hoàn thành trong quý III/2009 báo cáo kết quả thực hiện về Tỉnh Đoàn và UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, các sở, ban ngành; huyện, thị xã, thành phố kịp thời báo cáo về UBND Tỉnh; nếu có khó khăn vướng mắc, các ngành, địa phương chủ động báo cáo về UBND tỉnh thông qua Tỉnh Đoàn để có hướng giải quyết kịp thời.

Nơi nhận:

- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- CT., các PCT. UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể, DNNN cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP, phòng VHXX;
- Lưu:VT, tvhung.

